

# สื่งื่ปการแข่งขั้ช้ีม่่าโปโลชายหาดการกุศลเพื่อหาราย ได้ให้ผู้ยากไร้

ร่วมสร้างสังคมแบ่งปันโอกาส ท่วมทันหาดหัวหิน

นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานประจำปีทีช่าวหัวหินและนักท่องเที่ยวรอดอย สำหรับการแข่งขั้ช้ีม่่าโปโลชายหาดหนึ่งเดียวของเอเชีย ‘เอเชียัน บีช โปโล แชมเปียนชิพ 2019’ โดยปีนี้นับเนื่องเป็นครั้้งที 10 (Asian Beach Polo Championship 2019) ซึงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สำหรับการแข่งขั้ช้ีม่่าโปโลชายหาดในเดือนเมษายนโดยได้มีการจัดงานขึ้น ณ บริเวณชายหาดด้านหน้าของโรงแรมอินเตอร์คอนดิเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท ประจวบคีรีขั้้น วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อหารายได้ มอบ “โอกาส” ส่งต่อให้กับมูลนิธิ ฅนภาพ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ตลอดจนกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองหัวหิน ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้ร่วมชมการแข่งขันกีฬาช้ีม่่าโปโลและช้ีม่่าเร็วชายหาดหัวหิน

ผู้จัดงานและผู้สนับสนุนหลักของงานนี้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานที่ปรึกษาการจัดงาน และ ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน กลุ่มบริษัท บี.กริม ในฐานะนายกสมาคมกีฬาช้ีม่่าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย พราวพุช ลิปตพัลลภ กรรมการบริหาร บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด

ฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ หัวเรือใหญ่ในการจัดงาน กล่าวในพิธีเปิดว่า “การแข่งขันเอเชียัน บีช โปโล ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเพิ่มขึ้นทุกปี เพราะมีผู้ให้ความสนใจร่วมชมการแข่งขันทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เนื่องจากการแข่งขันโปโลชายหาดรายการเดียวของเอเชียที่จัดการแข่งขันขึ้น ซึ่งสถานที่จัดการแข่งขันคือชายหาดหัวหิน สถานที่ท่องเที่ยวอันดับดับันๆ ของเมืองไทยที่หาดทรายขาวละเอียดและแน่นเหมาะกับการแข่งขัน การจัดแข่งขั้ช้ีม่่าโปโลที่จัดติดต่อดมาถึง 10 ปี เปรียบเสมือนการโปรโมตให้ต่างชาติได้เห็นถึงความสวยงามของชายหาดในประเทศไทย ทั้งยังได้เห็นถึงความพร้อมของชายหาดหัวหิน ทีมีพื้นที่กว้างเพียงพอสำหรับการแข่งขั้ช้ีม่่าโปโลชายหาด”

ความสนุกสนานเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่าย ท่ามกลางแสงแดดแต่สีฟ้าขาวเต็มชายหาดหัวหิน บวกกับลมจากทะเลยังพอให้บรรยากาศเย็นสบาย เริ่มด้วยพาเหรดม้าในพิธีเปิด การแข่งขั้ช้ีม่่าโปโลชายหาด ส่วนด้านข้างสนาม ยังรวมเหล่า “ผู้ให้โอกาส” มากมาย ซึงแมตซ์คู่ชิงชนะเลิศได้แก่ ทีมไทย นำโดย ดร. ฮาราลด์ ลิงค์, มร.คิลิฟ นุญญินชญา, นาย วรจิต วงศ์โกส และทีมจีนร่วมกับเกาหลี นำโดย มร.จัสติน จีน, มร. เดวิด โก, มร.ดิอโก้ โกเมซ ท่ามกลางผลล้ันและเสียงจากกองเชียร์ทั้งสองทีม โดยในปีนีทีมช้ีม่่าโปโลจีนผสมเกาหลี ชนะ ทีมไทยโปโล ไปด้วยคะแนน 8 – 7.5 เมื่อจบการแข่งขัน ก็ถึงคิวอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สร้างความสนุกสนานและตื่นเต้นได้ไม่แพ้กัน นั่นก็คือการแข่งขันช้ี

ม้าเร็วประจำหาดหัวหิน เรียกเสียงฮือฮาให้นักท่องเที่ยวได้ไม่น้อย

นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมการกุศลและเกมชิงรางวัลมากมาย พร้อมตื่นตาไปกับแฟชั่นโชว์บนหลังม้า นำโดยเหล่าเซเลบริตี้แถวหน้าของไทย ก่อนปิดท้ายค่ำคืนกับปาร์ตี้ดินเนอร์ ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นในสวน จากนั้นก็ถึงไฮไลท์ของค่ำคืนคือการร่วมประมูล เริ่มต้นที่ ภาพวาดฝีมือครูโต - ม.ล.จิราธร จิระประวัติ ซึ่งฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประมูลไปได้ในราคา 90,000 บาท ถัดมาเป็นบังเหียนม้า ปิดราคา 100,000 บาท โดย ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ และรูปแกะสลักม้า ซึ่งประมูลโดย Mr. Justin Nansook ในราคา 60,000 บาท และของที่นำมาประมูลชิ้นสุดท้ายคือไม้โปโลวาดตกแต่งด้วยแอร์บริช ตกเป็นของ Mr. Cliff Punyanitya ในราคาประมูลที่ 50,000 บาท

ทั้งนี้รายได้จากงานประมูลทั้งหมดจะนำไปเพิ่มเติมเป็นกำลังทรัพย์มอบให้มูลนิธิ ฅนภาพ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งเป็นตัวกลางในช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งสร้างความตระหนักแก่สังคมของการให้โอกาส ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท กนกรัตน์ แอนด์ เฟรนด์ จำกัด (ที่ปรึกษาด้านงานประชาสัมพันธ์)

โทร. 081-841-4075 [www.kanokratpr.com](http://www.kanokratpr.com)

คุณกนกรัตน์ วีรานุกัตติ E-mail: [Kanokrat@kanokratpr.com](mailto:Kanokrat@kanokratpr.com)